
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสองชั้น  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 

วันศุกร์ที ่ 19  พฤษภาคม พ.ศ.  2566  เวลา  10.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสองชั้น  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

------------------------------------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม  

1. นางสาวปิยธิดา   ประเสริฐศรี  ตําแหน่ง   ประธานสภาเทศบาล 
2. นายพินิจ    จริตรัมย์   ตําแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายทองคํา    สุยารัมย์   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายสัมฤทธิ์   กางรัมย์   ตําแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายประดิษฐ์   ชิมรัมย์   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายเสย    วิชัยยงค์   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล  
7. นางรัศมี    พยุงกลาง  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายสิทธิพงษ์   อะภิรัมย์  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นางวันเพ็ญ   เจริญรัมย์  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นางสาวลัดดา   นารัมย์   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายประกาศ   พอกพูนดี  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร  ตําแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1.นางแตว    ศรีบุปผา  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

1. นายพิทยา  ยุวดีนิเวศ  ตําแหน่ง  นายกเทศมนตรี 
2. นายธนดล  ศรีนวล   ตําแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายพรชัย  ชัยชาญ   ตําแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 
4. นายพวน  อาญาเมือง  ตําแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นางเต็มใจ  พรหมบุตร  ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาล 
6. นางณัฐพัชร์   รัมย์ธนธํารง  ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด 
7. นางปณาลี  เผ่าพันธุ์   ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง 
8. นายศุภชัย  ปัญญาไว  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง 
9. นางบุญส่ง   เกรัมย์   ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
10. นางนวพร  สําเร็จรัมย์  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นางสาวปรานี ศิริผล   ตําแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
12. นางสาววิพาภรณ์ สมฤทธิ์   ตําแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวสัดิการสังคม 
13. นางรัชนี  กางรัมย์   ตําแหน่ง   ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
14. นายฮวด  เพชรเลิศ  ตําแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
15. นายพนมไพร  บุตรเพชร  ตําแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 
16. นายทวี  กมลรัมย์  ตําแหน่ง  กํานัน 
17. นายสุนทอง  มีมาก   ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 

18. นายนพดล  เครือยา   ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นหนองรักษ์ 
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19. นายบุญพร้อม อุปแก้ว   ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตาราม 
20. นางกนกวรรณ ศรีกิจรัตน์  ตําแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
21. นายศิริวัฒน์  ศิริรัมย์   ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านนาราใหญ ่
22. นายณัฐพร  เสาประโคน  ตําแหน่ง  นายช่างเขียนแบบ 
23. นางสุธาสินี  ชัยชาญ   ตําแหน่ง  รก.โรงเรียนบ้านโคลด 
24. นายนราธิป  จันทร์สิงห์  ตําแหน่ง  ครู โรงเรียนบ้านเสม็ดประชา 
25. นายประกิจ  จารัมย์   ตําแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 
26. นายวุฒิชัย  โคกรัมย์   ตําแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 
27. นายเกษมศักดิ์ กิริรัมย์   ตําแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 
28. นางสมพร  นุแรมรัมย์  ตําแหน่ง  รพ.สต.สองชั้น 
29. นายวรินทร์ธร วัฒนบุญพิสุทธิ์  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านจอม 
30. นางสาวรัตติมา ประจันบาล  ตําแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ 
31. นางสาวพิชญ์สุดา สุทินรัมย์  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเสม็ด 
32. นางสุพิน  อาญาเมือง  ตําแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
33. นายเรียบ  ก่ํารัมย์   ตําแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 
34. นางสุนันทา  กุมรัมย์   ตําแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
35. นายอนุชา  อาณาเขต  ตําแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 

ผู้มาประชุม         12    คน 
ผู้ไม่มาประชุม        -    คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    35   คน 

นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ขณะนี้ ถึงเวลานัดประชุมแล้ว  มีสมาชิกมาประชุม จํานวน 11 คน ครบองค ์
เลขานุการสภาเทศบาล ประชุม  ขอกราบเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ

รัตนตรัย  เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ขอเรียนเชิญค่ะ ...           
(สวดมนต์) 

นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี สมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารทุกๆ ท่าน และผู้เข้าร่วม 
ประธานสภาเทศบาล รับฟังการประชุมทุกๆ ท่าน ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสองชั้น 

จํานวน 11 คน ครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบล
สองชั้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2566  วันศุกร์ที่       
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ระเบียบวาระท่ี  1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล ในกรณีท่ีมีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมทั้ง 12 ท่าน ตามระเบียบข้อบังคับ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 มาตราที่ 27 การ
 ประชุมสภาสมาชิกสภาเทศบาลที่มีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุมจะดําเนินการประชุม
 ได้ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ในองค์ประชุมค่ะ ซึ่งในวันนี้มีสมาชิก
 สภาเทศบาลเขต 2 นางแตว ศรีบุปผา ขอลาป่วยค่ะ 
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 ข้อที่ 2 ขอให้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่านงดใช้เสียงหรือบันทึกภาพหรือเสียง
 จากเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เพ่ือความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาในครั้งนี้
 ขอบคุณค่ะ 
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ประกาศสภาเทศบาลตําบลสองชั้น เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลสอง-  
เลขานุการสภาเทศบาล ชั้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2566 ตามที่สภาเทศบาลตําบลสอง

ชั้น ได้มีประกาศสภาเทศบาลตําบลสองชั้น เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสมัย
สามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจําปีของแต่ละ
สมัยในปี พ.ศ. 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี  ระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจําปี  สมัยแรก ของปี  พ.ศ. 2566  ลงวันที่  22  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)               
พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลสองชั้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจําปี พ.ศ. 2566  มีกําหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566          
เป็นต้นไป นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี ประธานสภาเทศบาลตําบลสองชั้น 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสองชั้น  สมัยสามัญ 

สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เม่ือวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  
2566 

นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสองชั้น   
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  1 ครั้ งที่  1 ประจําปี  พ.ศ. 2566 วันศุกร์ที่  24 

กุมภาพันธ์ 2566  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลค่ะ 
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสองชั้น  สมัยสามัญ สมัยที่ 1  
เลขานุการสภาเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2566  ที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

ได้ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
 ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2554 
 ข้อ 33  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว  ต้องให้คณะกรรมการการ

ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ  แล้วให้ทําสําเนารายงานการประชุม 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสอง
ฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อย
กว่าหนึ่งวันเพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น   

 การแก้ไขถ้อยคํา ในรายงานการประชุมให้กระทําโดยมติของที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น 

นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุม หรือไม่คะ  หากไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล ผู้ใดต้องการแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุม  ดิฉันขอมติเพ่ือรับรอง 
 รายงานการประชุม เชิญเลขานุการสภาตรวจสอบองค์ประชุมค่ะ 
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นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 11 คน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี เมื่อมีสมาชิกฯ ครบองค์ประชุมแล้ว  มีสมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาลตําบลสองชั้น  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  1 

ประจําปี พ.ศ. 2566  เมื่อวันศุกร์ที่ 24  กุมภาพันธ์  2566 โปรดยกมือค่ะ 
ที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 คน  
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสองชั้น   
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 

กุมภาพันธ์  2566  จํานวน 10  เสียง งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระท่ี   3   ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  เพื่อทราบ  
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  ไม่มีญัตติเพ่ือทราบค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล    
ระเบียบวาระท่ี   4  ญัตติ เพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566   
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  ระเบียบวาระที่ 4.1  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเพ่ิมงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เชิญเลขานุการสภาค่ะ  
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาเทศบาล  ท้องถิ่น พ.ศ.2543 หมวด 4  การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
    ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
    เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
    งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
    เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  เชิญนายกเทศมนตรีค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพิทยา ยุวดีนิเวศ   เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายพิทยา ยุวดีนิเวศ  นายกเทศมนตรีตําบลสอง
นายกเทศมนตรี   ชั้น ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเพ่ิมงบประมาณ
    รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
    เทศบาลตําบลสองชั้น  มีความประสงค์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอน
    เพ่ิมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    ดังนี้  
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 โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  
 ครุภัณฑ์สํานักงาน เต็นท์ขนาดใหญ่ (หน้า 124) งบประมาณตั้งไว้ 92,000.- บาท 

    งบประมาณก่อนโอน                       2,000.- บาท 
    โอนลด (-)                     500.- บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน              1,500.- บาท 
    2. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   
    งบลงทุน    ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    จัดซื้อ 
    เครื่องพิมพ์ มัลติฟังชั่น แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก ตั้งไว้  7,500  บาท 

/โอนลด.... 

1.แผนงาน         บริหารทัว่ไป            งาน       วางแผนสถิตแิละวิชาการ        งบ       ลงทุน     
ประเภท       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรห์รืออิเล็กทรอนิกส ์    จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมึก (Ink Tank 
Printer)  ตั้งไว้  7,500  บาท  (โอนเพิม่จํานวน 500.- บาท) 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 
7,500.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier  
และ Scanner ภายในเครื่องเดียว 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่  
1,200*1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพข์าวดาํสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 8.8 ภาพตอ่นาท ี (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาํหรับกระดาษขนาด A4  
ไม่น้อยกวา่ 15 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพ 
ต่อนาท ี(ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200*600 หรือ 600*1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัต ิ 
(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกวา่ 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
 (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  
หรือดีกวา่จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่าน เครือข่าย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกวา่ 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และสามารถกาํหนดขนาดของ
กระดาษได ้
- คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร ์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 
8,000.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier  
และ Scanner ภายในเครื่องเดียว 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่  
1,200*1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพข์าวดาํสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 8.8 ภาพตอ่นาท ี (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาํหรับกระดาษขนาด A4  
ไม่น้อยกวา่ 15 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพ 
ต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200*600 หรือ 600*1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัต ิ 
(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกวา่ 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
 (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  
หรือดีกวา่จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่าน เครือข่าย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกวา่ 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และสามารถกาํหนดขนาดของ
กระดาษได ้
- คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร ์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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      โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานควบคุมภายในและตรวจสอบ
    ภายใน  งบดําเนินงาน  ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
    เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายจ่ายในการเดินทางไปราชการ (หน้า 150) 

    งบประมาณตั้งไว้                10,000.- บาท 
    งบประมาณก่อนโอน                       2,160.- บาท 
    โอนลด (-)                     500.- บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน              1,660.- บาท 

2. แผนงาน      บริหารงานท่ัวไป            งาน  ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน        งบ       ลงทุน     
ประเภท       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมกึ 
(Ink Tank Printer)  ตั้งไว้  7,500  บาท  (โอนเพิ่มจํานวน 500.- บาท) 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 7,500.-บาท 
โดยมีคณุลักษณะดังนี ้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน็ Printer,Copier  
และ Scanner ภายในเครื่องเดยีว 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลติ 
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า  
1,200*1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพมิพ์ขาวดําสาํหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพมิพ์สสีําหรับกระดาษขนาด A4  
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ 
ต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุไม่น้อย
กว่า 1,200*600 หรือ 600*1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสู้งสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)  
 แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผา่น เครือข่าย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และสามารถ
กําหนดขนาดของกระดาษได ้
- คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร ์ 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 
8,000.-บาท 
โดยมีคณุลักษณะดังนี ้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน็ Printer,Copier  
และ Scanner ภายในเครื่องเดยีว 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลติ 
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า  
1,200*1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพมิพ์ขาวดําสาํหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพมิพ์สสีําหรับกระดาษขนาด A4  
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ 
ต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุไม่น้อย
กว่า 1,200*600 หรือ 600*1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสู้งสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจํานวนไม่นอ้ย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
 (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  
หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่าน เครือข่าย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และสามารถกําหนดขนาดของ
กระดาษได ้
- คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร ์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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  โอนเพิ่ม 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  (หน้า 152) 
    งบประมาณตั้งไว้        7,500.- บาท 
    งบประมาณก่อนโอน                 7,500.- บาท 
    โอนเพิ่ม (+)                              500.- บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน             8,000.- บาท 
    โอนลด 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป   
 งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  งบดําเนินงาน  ค่าใช้สอย 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
 รายจ่ายในการเดินทางไปราชการ  (หน้า 150) 

    งบประมาณตั้งไว้                10,000.- บาท 
    งบประมาณก่อนโอน                       2,160.- บาท 
    โอนลด (-)                     500.- บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน              1,660.- บาท 

  ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลสองชั้น  เพ่ือพิจารณา  
    ขอบคุณครับ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  ในการขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566นี้  ซึ่งรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงคํา
    ชี้แจง เป็นการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
    พ้ืนฐาน จะอยู่ในเอกสารญัตติที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ดูแล้วไม่น้อยกว่า 
    3 วันค่ะ  
    1. แผนงานบริหารทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ   งบลงทุน    
    ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ มัล ติ 
    ฟัง ชั่น แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึก ตั้งไว้  7,500  บาท   

 โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  
 ครุภัณฑ์สํานักงาน เต็นท์ขนาดใหญ่  (หน้า 124) งบประมาณตั้งไว้92,000.- บาท 

    งบประมาณก่อนโอน                       2,000.- บาท 
    โอนลด (-)                     500.- บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน              1,500.- บาท 
    มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ  
ที่ประชุม    ไม่มี 

นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่คะ  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปรายแล้ว  จะ
ประธานสภาเทศบาล  ขอมติจากท่ีประชุมค่ะ เชิญเลขานุการสภาเทศบาลค่ะ  
 

/นางสาวนาริฐา.... 
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นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 11 คน  ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ อนุมัติ เปลี่ ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเ พ่ิม
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารทั่วไป   
    งานวางแผนสถิติและวิชาการ   งบลงทุน    ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
    อิเล็กทรอนิกส์    จัดซื้อเครื่องพิมพ์ มัลติฟังชั่น แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
    หมึก ตั้งไว้  7,500  บาท    โปรดยกมือค่ะ 
ที่ประชุม   เห็นชอบจํานวน  10  เสียง  งดออกเสียง 1 คน 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  อนุมัติ เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2566แผนงานบริหารทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ   
    งบลงทุน    ประเภท ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    จัดซื้อ
    เครื่องพิมพ์ มัลติฟังชั่น แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก ตั้งไว้  7,500  บาท  
    จํานวน  10  เสียง  งดออกเสียง 1 คน 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  2. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   
ประธานสภาเทศบาล  งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
    มัล ติ ฟัง ชั่น แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก   ตั้งไว้  7,500  บาท  
    โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานควบคุมภายในและตรวจสอบ
    ภายใน  งบดําเนินงาน  ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
    เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆรายจ่ายในการเดินทางไปราชการ (หน้า 150) 

    งบประมาณตั้งไว้                10,000.- บาท 
    งบประมาณก่อนโอน                       2,160.- บาท 
    โอนลด (-)                     500.- บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน              1,660.- บาท 
    มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ  
ที่ประชุม    ไม่มี 

นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่คะ  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปรายแล้ว  จะ
ประธานสภาเทศบาล  ขอมติจากท่ีประชุมค่ะ  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลค่ะ  
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 11 คน  ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ อนุมัติ เปลี่ ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเ พ่ิม
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารงาน
    ทั่วไป  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  งบลงทุน  ประเภท
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อเครื่องพิมพ์ มัล ติ ฟัง ชั่น แบบ
    ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก   ตั้งไว้  7,500  บาท  โปรดยกมือค่ะ 
ที่ประชุม   เห็นชอบจํานวน  10  เสียง  งดออกเสียง 1 คน 
 

/นางสาวปิยธิดา.... 
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นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  อนุมัติ เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2566แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานควบคุมภายในและ
    การตรวจสอบภายใน  งบลงทุน  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ 
    อิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกตั้งไว้ 
    7,500 บาท จํานวน  10  เสียง  งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  ระเบียบวาระที่ 4.2  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   เชิญเลขานุการสภาค่ะ  
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาเทศบาล   ท้องถิ่น พ.ศ.2543 หมวด 4  การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
    ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ทํา
ให้    ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็น
    อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  เชิญนายกเทศมนตรีค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพิทยา ยุวดีนิเวศ   เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายพิทยา ยุวดีนิเวศ  นายกเทศมนตรีตําบลสอง
นายกเทศมนตรี   ชั้น ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2566  เทศบาลตําบลสองชั้น  มีความประสงค์ ขออนุมัติ
    เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   งบ   ลงทุน     
ประเภท   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านนาราใหญ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
บร.ถ.39-051 จากหน้าจักรรินทร์ฟาร์ม-เขตตําบลบ้านปรือ                    .       ตั้งไว้  240,000  บาท   

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านนาราใหญ่ รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น บร.ถ.39-051 จากหน้าจักรรินทร์ฟาร์ม-
เขตตําบลบ้านปรือ ขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 84.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 2 จุด จํานวนท่อ 14 
ท่อน หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร 
-ตามแบบเทศบาลตําบลสองช้ัน 
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 -2570)
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 106 ลําดับที่ 80 (กอง
ช่าง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านนาราใหญ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.39-051 
จากหน้าจักรรินทร์ฟาร์ม-เขตตําบลบ้านปรือ ขนาดกว้าง 4.00เมตร 
ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 2 จุด จํานวนท่อ 12 ท่อน 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร 
-ตามแบบเทศบาลตําบลสองช้ัน 
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เปลีย่นแปลง ฉบับท่ี 
1 หน้าที่ 106 ลําดับท่ี 80 (กองช่าง) 

  /ขอได้โปรด.... 



10 
 

    ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลสองชั้น  เพ่ือพิจารณา  
    ขอบคุณครับ 

นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  ในการขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2566 ซึ่งรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง เป็นการเปลี่ยนแปลง
    เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน อยู่ในเอกสารญัตติ
    ที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ดูแล้วไม่น้อยกว่า 3 วันค่ะ แผนงาน  
    อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
    โยธา   งบลงทุน  ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนผิว
    จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านนาราใหญ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
    บร.ถ.39-051 จากหน้าจักรรินทร์ฟาร์ม-เขตตําบลบ้านปรือ ขนาดกว้าง 4.00
    เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ขนาดเส้น
    ผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 2 จุด จํานวนท่อ 12 ท่อน หรือมีพ้ืนที่ไม่
    น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร ตั้งไว้  240,000  บาท  มีสมาชิกท่านใดจะ
    อภิปรายหรือไม่คะ  
ที่ประชุม    ไม่มี 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่คะ  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปรายแล้ว  
ประธานสภาเทศบาล  จะขอมติจากท่ีประชุมค่ะ  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลค่ะ  
นางสาวนาริฐา ชาญปรีชาสมุทร  ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 11 คน  ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   งบลงทุน  ประเภท ค่าที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 
    บ้านนาราใหญ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.39 -051 จากหน้าจักรรินทร์
    ฟาร์ม-เขตตําบลบ้านปรือ ตั้งไว้  240,000  บาท   โปรดยกมือค่ะ 
ที่ประชุม   เห็นชอบจํานวน  10  เสียง  งดออกเสียง 1 คน 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี อนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
ประธานสภาเทศบาล  2566 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
    อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านนาราใหญ่ 
    รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.39-051 จากหน้าจักรรินทร์ฟาร์ม-เขตตําบลบ้าน
    ปรือ ตั้งไว้  240,000  บาท  จํานวน  10  เสียง  งดออกเสียง 1 คน 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ต่อไประเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่คะ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญค่ะ 
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นายพนมไพร บุตรเพชร   เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและท่านผู้ใหญ่ ท่าน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10  ผอ.โรงเรียนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพนมไพร บุตรเพชร ซึ่ง
    วันนี้มีเรื่องที่จะขอความอนุเคราะห์ จากท่านนายก ท่านสมาชิกและท่าน
    ประธานเกี่ยวกับเรื่อง ประปาหมู่บ้านซึ่งได้ชํารุดทรุดโทรมมาเป็นเวลาสามปี     
    ที่ไม่ได้ใช้น้ําซึ่งตอนนี้นะครับน้ําในสระ มีเยอะ ชาวบ้านขอร้องว่าอยากใช้
    ประปาก็เลยขอความอนุเคราะห์จากเทศบาล ซึ่งในสระก็ขุดมาเป็นหลายๆล้าน
    ทั้งประปา ทั้งสระ เกือบๆสิบล้าน ที่ขุดแล้วขุดอีกขุดจนเละแต่ก่อนใหญ่กว่านี้
    ครับเดี๋ยวก็ของทหารมา เดี๋ยวก็ของชลประทานไป ขุดไปขุดมาเหลือนิดเดียว 
    การใช้ประปาในช่วงแรกโอนให้หมู่บ้าน ผู้นําชุดก่อนเขาโอนให้หมู่บ้าน แต่แล้ว
    ก็ไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ช่วงนั้นผมก็เป็นสมาชิกสภาอยู่ ผมก็โอนเข้า
    เทศบาลคืนนะครับ อยากให้เทศบาลไปช่วยปรับปรุงผมก็ได้แจ้งทางนายกทาง
    ช่างที่ได้ออกไปสํารวจก็มีหลายจุดหลายอย่างที่ชํารุด มี19 รายการ เมื่อกี้ผม
    เข้าไปในห้องกองช่างได้รายละเอียดมาก็มีจํานวนที่จะซ่อมแซม เงินอยู่ 
    ประมาณ 130,000 บาท ทุกอย่าง 19 รายการนะครับกระผมในนามตัวแทน
    หมู่บ้านก็ขอความอนุเคราะห์จาก ตัวเลขผิดนะครับเมื่อกี้ 103,000 บาทครับ    
    ขออภัยครับ ผมเป็นผู้นําเป็นตัวแทนหมู่บ้านอยากขอความอนุเคราะห์จาก
    นายกจากท่านประธานจากท่านปลัดเทศบาล แล้วก็สมาชิกสภาขอความ
    อนุเคราะห์ อยากใช้น้ําจริงๆเพราะน้ําใส น้ําเยอะ ผมมีเรื่องที่จะชี้แจงเพียง
    เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  ค่ะขอบคุณมากค่ะท่านพ่ีผู้ใหญ่พนมไพรที่แนะนําและเสนอแนะในสิ่งที่เราต้อง
ประธานสภาเทศบาล  ดูแลช่วยกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะก็ทางเรารับทราบแล้วก็จะดําเนินการ
    ต่อไป ขอบคุณค่ะ มีท่านไหนเพ่ิมเติมอีกไหมคะ เชิญค่ะท่านผอ.วรินทร์ธร 
นายวรินทร์ธร วัฒนบุญพิสุทธิ์ กราบเรียน ท่านนายก ท่านผอ.ประธานสภา ท่านปลัด ท่านประธานสภา 
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านจอม ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย แล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านอันนี้เป็นเรื่องปรึกษาหารือถ้าเป็นไป
    ได้ก็ดี นะครับในส่วนที่ ท่านผอ.ได้ให้ทางกองช่างได้เอาหินคลุกไปเทตรงหน้า
    อนามัยสองชั้นคืออนามัยเรามีแต่คุณหมอผู้หญิงท่านไม่มีเวลาที่จะมาดูทาง 
    คนไข้คนป่วยขับรถมาส่งอนามัยเราตรงนั้น ลาดปูนได้ลาดเถอะครับจริงๆครับ
    ลาดปูนได้ลาดครับช่วยอนามัยเรา ตรงข้างตรงทางเข้าอนามัยเราก็เป็นหลุมเป็น
    บ่อ น่าสงสารคุณหมอท่านขับรถอย่างเดียว   รถยางแบนท่านไม่รู้เลยว่ารถยาง
    แบน เป็นห่วงคนไข้ครับอยากให้ท่านช่วยดูแลเทพื้นปูนให้การจราจรคล่องตัว 
 หน่อยครบัแล้วก็ตรงเสาไฟฟ้าหน้าอนามัยครับมีสาร กึ่ง/อันตรายถ้าเราได้เทพ้ืน
 ปูนก็เป็นการดีนะครับท่านนายกเป็นผลดีครับ คนไข้แทนที่จะรอดกลับเสียชีวิต
 ก็ได้ครับนิดเดียว ขับผ่านไปทุกเช้าเย็นนะครับถ้าเราไม่สนใจผิวถนนซักเล็กน้อย
 ปัญหาก็จะเกิดตามมาอุบัติเหตุครับเกิดแน่นอนแล้วก็เด็กนักเรียนสัญจรไปมา
 เช้าเย็นชาวบ้านเราขับรถมอเตอร์ไซต์ก็อยากจะเพ่ิมเติมด้วย 
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 การลาดหินปูน อยากขอความอนุเคราะห์ให้กับอนามัยคุณหมอก็มาถ้าคุณหมอ
 อยากเสริมเสริมได้นะครับผมคนหนึ่งเป็นคนสองชั้นเห็นมานานแล้วก็อยากให้ทํา
 ตรงนี้จริงๆขอบคุณครับ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  ขอบคุณค่ะสําหรับคําเสนอแนะของผอ.วรินทร์ธรก็ในส่วนตรงนี้ก็เป็นจริงๆค่ะ
ประธานสภาเทศบาล  จากที่แก้ไขบ้างเล็กๆน้อยๆก็แก้ไขได้ไม่เต็มสมบูรณ์จริงๆมันก็เป็นอันตรายทาง
    เราจะปรึกษากับท่านนายก แล้วก็คณะบริหาร กองช่างได้ดูแลต่อไปนะคะ ค่ะ
    ขอบคุณมากค่ะสําหรับข้อติเตียนหรือแนะนําหลายๆอย่างเพ่ือความเป็นอยู่ การ
    สัญจร การสบายใจของทุกด้านค่ะขอบคุณค่ะมีท่านใดค่ะ เชิญค่ะท่านรอง
    ประธานสภา 
นายพินิจ จริตรัมย์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้มีเกียรติท่านผู้อํานวยการทุก    
รองประธานสภาเทศบาล  โรงเรียน ท่านผู้อํานวยการ รพสต. ท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ท่าน คณะกรรมการ
    หรือว่าท่านที่มาร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอโครงการอีกโครงการหนึ่งที่
    เสนอหลายหลายรอบแต่ไม่ผ่านสักทีเพราะว่าความจําเป็นของหมู่บ้านความ
    จําเป็นของหน้าโรงเรียนที่หน้าโรงเรียนตอนนี้เวลาฝนตกมาหน้าโรงเรียนไม่มี
    ทางออกก็ขออนุมัติ โครงการหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยอนุมัติไม่เคยให้สักที
    ตอนนี้เป็นการที่ว่าจําเป็นของหน้าโรงเรียนขุดลอกแล้วก็ไม่รู้ อุบัติเหตุจะ
    เกิดขึ้นตอนไหนแต่ว่าตอนนี้มีความจําเป็นมากแล้วแต่ทางเทศบาลไม่เคยสนใจ 
    ที่จะว่าอนุมัติโครงการไปทีไรสร้างแต่ท่อระบายน้ําตรงนั้นผมอยากขอให้ทาง
    เทศบาลอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปดูแลแล้วก็รับผิดชอบตรงนั้นด้วยถ้า
    เกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมาจะให้คนตายไปกี่คนผมอยากรู้เหมือนกันเพราะว่า ตรงนี้
    มันจําเป็นมากที่สุดแล้วที่อ่ืนผมก็รู้กันอยู่ว่ามีความจําเป็นเหมือนกันแต่ตรงนี้มี
    ความจําเป็นมากผมขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลจะได้ไหมถ้ามีความเป็นไป
    ได้งบประมาณส่วนไหนก็แล้วแต่ เงินอุดหนุนเงินสนับสนุนก็แล้วแต่ที่จะทําได้
    ผมขอความอนุเคราะห์ได้ไหมถ้าไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเพราะว่ามีความ
    จําเป็นจริงๆตอนนี้อยากให้ทางท่านผอ.ได้ชี้แจง นิดหนึ่งครับ ผมขอจบเพียง
    เท่านี้ครับ 
นายศิริวัฒน์  ศิริรัมย์  เรียนท่านประธานท่านนายกท่านปลัดผู้ใหญ่บ้านทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมก็ที่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาราใหญ่ ท่านรองประธานได้แจ้งไปผมก็ขอเสริมขอความอนุเคราะห์ถ้าเป็นไปได้อยากให้ 
    ไปดําเนินการให้นะครับ เนื่องจากขุดลอกเขาอยู่ตรงหน้าโรงเรียน หน้ารั้ว
    โรงเรียนแล้วก็ติดถนนคอนกรีต ครับตรงนั้นเป็นทางโค้งด้วยอาจจะเกิด
    อุบัติเหตุได้ก็ขอความอนุเคราะห์จากท่านด้วยนะครับ เรื่องที่สองในนาม
    โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบุญผ้าป่าสามัคคีเพ่ือสร้าง
    โดมอเนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านนาราใหญ่เมื่อวันที่ 14 -15 เมษายน 
    2566 ซึ่งก็ได้เงิน หักค่าใช้จ่ายแล้วคือได้ที่ 1,303,689 บาทนะครับใกล้ 
    ความเป็นจริงผมก็ตั้งงบประมาณในการสร้างโดมประมาณ 1,500,000 บาท
    ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคให้กับทางโรงเรียนของเราแล้วก็ 
    ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ 
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นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  ค่ะต้องขอขอบคุณท่านผอ.โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ด้วยนะคะจากที่ท่านรอง
ประธานสภาเทศบาล  ประธานสภาขอร้องมาไม่ทราบว่ามีในร่างเทศไหมค่ะ 
นายพิทยา ยุวดีนิเวศ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เรื่องที่รองประธานสภาเสนอมาผมคิดว่าเราคุย
นายกเทศมนตรี   กันหลายครั้งแล้วว่าเรื่องนี้ทางผู้ใหญ่ไม่ได้นิ่งนอนใจคุยอธิบายไปหลายครั้งแล้ว
    เรื่องนี้ครับ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  ค่ะ ไม่มีในแผนนะคะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพิทยา ยุวดีนิเวศ   คือตอนแรกตั้งใจจะทําตั้งแต่จ่ายขาดแต่มันไม่มีในแผน 
นายกเทศมนตรี 
นายพินิจ จริตรัมย์   คือมันไม่มีในแผนแต่ว่าที่ผมเคยไปประชุมที่ชะอํามาทางผู้อํานวยการเค้าบอก
รองประธานสภาเทศบาล  ว่าไม่มีในแผนแต่ด้วยความจําเป็นสามารถทําได้เพ่ือความจําเป็นของหมู่บ้าน
    ความเดือดร้อนของหมู่บ้านสามารถทําได้ผมไปประชุมมา ผู้อํานวยการที่เค้า
    ประชุมบอกว่าทําได้ไม่ได้อยู่ในแผนก็ทําได้เพราะว่าความเดือดร้อนความจําเป็น
    ของหมู่บ้านนี่อยากให้ทางเทศบาลชี้แจงผมมีรายละเอียดอยู่ มีหนังสืออยู่ว่า 
    เค้าบอกว่าไม่มีในแผนก็ได้ด้วยความจําเป็นความเดือดร้อนของหมู่บ้านมันทําได้ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  จากที่ท่านรองประธานสภาไปประชุมมาก็ต้องเข้าใจนะคะตามลําดับขั้นตอน
ประธานสภาเทศบาล  ของทางราชการถึงไม่มีในแผนเราก็อาจจะหา งบทางด้านอ่ืนๆแต่เราก็ต้องมา 
    ทําเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อเทศบาลว่าเรามีปัญหาเรื่องอะไรตามขั้นตอนที่
    ท่านปลัดเคยชี้แจงไว้ว่าเรามีปัญหาเรื่องอะไรตรงไหนฉุกเฉินยังไงต้องมา
    ร้องเรียนหรือมาชี้แจงหรือแจ้งที่เทศบาลให้ให้รู้รับเรื่องก่อน มีเจ้าหน้าที่
    ผู้เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบอีกรอบค่ะเข้าใจค่ะว่าท่านรองประธานสภาก็
    อยากจะพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนรวดเร็วให้ได้ดังใจแต่ขั้นตอนนี้ก็ต้อง
    เข้าใจด้วยว่าต้องช่วยกันทุกๆด้านนะคะ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวยังไง ก็จะเก็บไว้เป็น
    ปัญหาและแก้ไขต่อไปนะคะ ค่ะเชิญท่านปลัดช่วยชี้แจงและอธิบายด้วยค่ะ 
นางเต็มใจ พรหมบุตร   ค่ะเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกท่านผู้บริหาร แล้วก็ท่านผู้นําชุมชนตลอด
ปลัดเทศบาล   ทั้งทางท่านผอ.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะก็จริงๆแล้ว ปัญหาตอนนี้ 
    ปลัดเองให้รองปลัดเป็นคนดูแลกองช่างคือ บางทีปัญหาบางครั้งเขาไม่ได้เสนอ 
    ผ่านไปถึงปลัดด้วยนะคะ เรื่องแผนถ้าบอกว่าในแผนที่ท่านรองประธานบอกว่า
    ไม่มีในแผนแล้วสามารถทําได้ถามว่ายังไงเราก็ต้องมีในแผนถามว่าฉุกเฉินทําได้
    ไหมมันก็ มีวิธีก็คือว่าปลัด เคยพูดครั้งหนึ่งแล้วว่าทําเรื่องขึ้นมาถึงฝ่ายบริหาร
    ฝ่ายบริหารสั่งการให้ดําเนินการนะคะนั่นหมายถึงขั้นตอนของเจ้าหน้าที่เราจะ
    เร่งดําเนินการแต่ถามว่าหนึ่ง ณ วันนี้เรื่องนี้มีหนังสือเข้ามาเป็น ลายลักษณ์
    อักษรไหม สองฝ่ายบริหารเคยพูดคุยกับกองช่างไหม เพราะว่าตอนนี้ปลัดมอบ
    ให้รองปลัดดูแลตรงนี้เขายังไม่ได้รายงานแต่ว่าที่รายงานทุกสิ้นเดือนก็ยังไม่เห็น
    รายงานเรื่องนี้เข้ามานะคะ ก็วันนี้ในที่ประชุมทราบเรื่องนี้แล้วก็จะไปเร่ง
    ดําเนินการเรื่องนี้ให้เพราะว่าหนึ่งท่านนายก มี นโยบายว่าจะทําแผนอยู่นะคะ 
    ตอนนี้ก็ทําหนังสือไป หาแต่ละชุมชนแล้วที่ประชาคมมาใช่ไหมค่ะไหนเจ้าหน้าที่
    แผน ถึงข้ันตอนไหนแล้วเพราะว่าปลัดไปเร่ง อยู่ว่า เหมือนว่ายังขาด 
    ประชาคมยังมาไม่ครบอันนี้ต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านเพราะคราวที่แล้ว
    เราก็คุยเรื่องนี้ให้เร่งมา ตอนนี้ท่านส่งอะไรมาไม่ทันกันดําเนินการก็ยังออกไป 

/ไม่ได้เรา.... 



14 
 

    ไม่ได้เราจะมาทําแผนกันว่าเราจะไปประชาคมที่ไหนถ้าเราเร่งดําเนินการด้าน
    เอกสารที่ทางเราส่งไปให้ กลับมาคืนเร็ว ก็จะมาวางแผนว่าจะไปหมู่ไหนเรารีบ
    ประชุมแล้วเร่งดําเนินการขั้นตอน 1 2 3 แผนก็จะมานะคะแต่ว่าเคยสอบถาม
    ทางแผนเขาว่ารอรายชื่อบางหมู่บ้านยังไม่ส่งเข้ามาเลยนะคะไม่รู้ว่าหมู่ไหนปลัด
    เคยถามตั้งแต่เดือนที่แล้ว บางครั้งก็ต้องขอความร่วมมือจากทางชุมชนด้วย
    เวลาทําเอกสารไปส่งมาแผนที่ว่าคราวก่อนบอกว่าใช้เวลานานเท่าไร มันก็ใช้
    เวลาประมาณสองสามเดือนถามว่าสมมุติว่าทุกคน ให้ความเร่งมือทุกฝ่ายเข้ามา  
    การทําแผนมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิด แต่ว่าปัญหามันติดที่ว่าส่งหนังสือไป
    แล้วมีคนตอบกลับมาเท่าไหร่ถ้าไม่มีมากลัวว่าเราประชุมไปเสร็จแล้วหมู่นั้นก็ไม่
    มา ทําได้สองโครงการพอเราอนุมัติแผน ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วก็มีเรื่องขึ้นมา
    อีกให้ทําทั้งตําบลแล้วคิดให้มันรอบคอบแต่ให้เอาที่จําเป็นมากที่สุดมาอย่าส่งมา
    เหมือนหว่านเข้ามาหมดเลย แล้วให้เราเลือก ท่านต้องวางแผนด้วยว่าอันไหน
    จําเป็นของพวกท่านแล้วมาถึงสายบริหารคัดกรองว่าจะเอาอันไหนเข้าก่อน ถึง
    จะเป็นหน้าที่ของสภาอนุมัติตามนั้นนะคะทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันนะคะ เดี๋ยว
    ลองสอบถามจากกองช่างกับรองปลัดอีกทีหนึ่งเพราะวันนี้เขาไม่มานะคะเรื่องนี้
    มีเอกสารส่งมา หรือ ไปถึงไหนนะคะเพราะว่าไม่มีรายงานตัวนี้มาถึงปลัดค่ะ
    เพราะว่าเราแบ่งงานกันทําในบางครั้งเราไม่ได้ก้าวก่ายกันหรือท่านนายก
    อาจจะดิวกับรองปลัดโดยตรงก็ได้ ค่ะชี้แจงแค่นี้ค่ะ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  ค่ะขอบคุณค่ะก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกๆท่านจากพ่ีผู้ใหญ่ผู้นําชุมชนเพ่ือ
ประธานสภาเทศบาล  เป็นกระบอกเสียงไปตอบให้ประชากรในท้องที่เราช่วยกันประชาคมหาปัญหาที่
    แท้จริงมาค่ะเพ่ือความเจริญก้าวหน้าเพ่ือแก้ปัญหาให้ถูกต้องตรงจุดขอบคุณค่ะ   
    มี ท่ า น ใ ด จ ะ เ ส น อ แ น ะ ค่ ะ  เ ชิ ญ ค่ ะ ท่ า น  ส ท . สั ม ฤ ท ธิ์ 
นายสัมฤทธิ์ กางรัมย์   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมสัมฤทธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กางรัมย์ สมาชิกสภาเขต 1 นะครับมีเรื่องที่จะมาพูดคุยกับทางสภานะครับเพ่ือ
    ทราบปัญหามันเกิดตามหมู่บ้านตามท้องถิ่นเนื่องจากปัญหาของทางเทศบาลแต่
    ตอนนี้ผมมาดูแล้วเคยเสนอให้ซื้อเครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดกิ่งไม้ตามหมู่บ้าน
    ตอนนี้มีชาวบ้านร้องขอมาว่าให้กองป้องกันออกไปดูแลตัดกิ่งไม้และก็อีกส่วน
    หนึ่งผมก็ได้สอบถามไปเกี่ยวกับฝ่ายลูกจ้างเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องมือมีจํานวน
    จํากัดหรืออาจจะไม่มีเลยนะครับเครื่องมือตรงนี้ผมว่าน่าจะเตรียมความพร้อม
    ของเทศบาลนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการบริการของพ่ีน้อง
    ประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟางรถสูบน้ํารถดับเพลิงก็มีความจําเป็น
    คือเตรียมความพร้อม หนึ่งโชเฟอร์ สอง น้ํามัน สาม น้ํานะครับเตรียมให้พร้อม
    นะครับเผื่อว่ามีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับเราจะได้รักษางานแล้วก็ โชเฟอร์ 
    อยู่พร้อมน้ํามันอยู่พร้อมนะครับแล้วก็น้ํามีพร้อมเพราะว่า ตําบลบางเทศบาล
    นั้นนะครับไม่มีโชเฟอร์ไม่มีน้ํามันไม่มีน้ํามีปัญหาเกิดขึ้นหนึ่งปัญหาแล้วก็เครื่อง
    สูบน้ําก็ต้องมีความเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหน้าแล้ง ไม่ว่าหน้าใดๆ
    ทั้งสิ้นเพราะมันเจาะจงมาทางเทศบาลเพราะฉะนั้นชาวบ้านไม่รู้อีโหน่อีเหน่
    สอบถามว่าร้องเรียนหรือมีหนังสือไปถึงเทศบาลแล้ว ทําไมถึ งล่ าช้ า  นะครับ
    ยกตัวอย่างมาว่าที่ผ่านมาผมก็ทําเรื่องขอสูบน้ํามานะครับ 
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    ก็ตอบกลับว่าเครื่องสูบน้ําเสียแต่ก็ยังดีที่ทําหนังสือขอมาใหม่เครื่องสูบน้ําพร้อม 
    ม.5 ยังมีอยู่ก็ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน ท่านใหม่ทางเทศบาลก็เตรียม
    ความพร้อมที่จะให้น้ํามันไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของทางท่านรอง 
    ประธานสภาไปอบรมท่ีชะอํามา ก็ไปกับพวกผม เพราะฉะนั้น ความจําเป็นของ
    แต่ละหมู่บ้านนั้นมีจริงๆครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารวบรวมความจําเป็นมาพูดคุยกัน 
    ตรงนี้นะครับผมก็ยกประเด็นได้ความจําเป็นของหมู่บ้านผมมีอยู่  แต่ตรงไหนที่
    พอจะบรรเทาความเดือดร้อนผมมีทุนอยู่ในหมู่บ้านแล้วครับก็ บ ร ร เ ท า ค ว า ม
    เดือดร้อนไปเช่นถนนขาดเล็กๆในน้อยนิ ก็ใช้เงินงบประมาณหมู่ 5 งบประมาณ
    ของเงินกองทุนหมู่บ้านเป็นเงินเฉลี่ยปันผลแล้วงบของเรามีอยู่พอสมควรแล้ว
    ครับ อาจจะเล็กๆน้อยๆคือเมื่อประมาณสองสามเดือนที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้าน
    ประชุมคณะกรรมการนะครับเพ่ือหารือถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเพ่ืออุด
    หลุมถนนของหมู่บ้าน ก็ใช้ไปแล้วครับนี่คือปัญหาที่แก้ไขเล็กๆน้อยๆแล้วมี
    หลาย. นี่คือปัญหาของทางหมู่บ้านเหมือนท่านรองประธานสภามาพูดคุย
    ถ้าเป็นผมมีเรื่องที่เราพอควบคุมเสนอได้ผมก็ไปดูก่อนนะครับเราไม่รู้ว่า ณ ที่
    นั้นเอกสาร ที่มีมาเป็นปึกๆมาเลยแต่ข้อความที่จับได้คือให้มาเสนอในที่ประชุม
    หรือให้เราคุยกันในห้องสภาก่อนเพื่อมารวบรวมความคิดแล้วก็มาเสนอ มติที่ใน
    ที่ประชุมที่ท่านอยู่ไม่รู้ที่มาที่ไปของคณะฝ่ายบริหารและสมาชิกพอดีเพ่ิงมาโผล่
    วันนี้ในที่ประชุมรู้เลยว่าสภาเรามันมีอย่างนี้เหรอเพราะฉะนั้นต้องขอกราบขอ
    อภัยด้วยนะครับที่นําเรียนก็มีเรื่องที่จะนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  ค่ะก็ขอขอบคุณท่านสท.สัมฤทธิ์ ด้วยนะคะ เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณะภัยก็
ประธานสภาเทศบาล  อย่างที่ท่านเสนอมาดิฉันก็ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลเน้นเป็นพิเศษใน
    เรื่องการเตรียมทุกอย่างเพ่ือที่จะออกเพราะว่าปัญหามันเกิดในเวลาที่เราไม่รู้
    เวลาพร้อมทุกสถานการณ์ยังไงช่วยรบกวนเจ้าหน้าที่ช่วยดูแล แล้วในเรื่องการ
    แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของหมู่บ้านอย่างที่ท่านสท. สัมฤทธิ์ พูดแนะนําไปก็
    เป็นส่วนดีที่เราได้ช่วยแก้ไขปัญหากันก่อน ว่าขั้นตอนทางราชการก็จะล่าช้าตาม
    ขั้นตอนที่เรารู้ๆกันว่าถ้าพวกเรามีอะไรที่จะตกลงกันอย่างเช่น ท่านสท. สัมฤทธิ์
    บอกว่าของหมู่ที่ 5 ให้ช่วยดูแลกันในเรื่องผิวถนนขลุขละ ตรงนี้ก็ขอชื่นชม
    ขอบคุณ ค่ ะ  ไม่ ท ร าบว่ า มี ท่ าน ใด   เ ชิญค่ ะ   ท่ านผู้ ใ หญ่ บ้ านวุฒิ ชั ย 
นายวุฒิชัย โคกรัมย์   เรียนท่านประธานสภาท่านนายกท่าน ผอ.ท่านผู้ใหญ่บ้านท่านกํานันท่าน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมผู้ใหญ่วุฒิชัย จากบ้านโคกสะอาดหมู่ที่ 17 
    ครับเป็นน้องสุดท้าย ที่ผมจะนําเสนอเรื่องแผงโซล่าเซลล์และน้ําบาดาลครับที่
    ได้ขุดเจาะไปแล้วตั้งแต่เริ่มจากวันไหนมันก็ใช้งานไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึง
    วันนี้ผมขอความอนุเคราะห์ท่านฝ่ายบริหารท่านนายกท่านกองช่าง ก็ขอความ
    อนุเคราะห์ไปดูให้ใช้งานให้ได้ด้วยเพราะว่าเราเสียดายงบประมาณขุดเจาะแล้ว
    ไม่ได้ใช้งานผมว่าก็เสียดายเพราะว่าผมดูแล้วว่าตั้งแต่เจาะวันไหนไหล นิดเดียว
    ก็ไปเลยอันนี้ก็ประมาณสองปีแล้ว เลยกําหนดสัญญารับประกันแล้วไหมครับ 
    ไม่เป็นไรถ้าเลยแล้วก็มอบหน้าที่ให้ทางเทศบาลไปครับ เรื่องต่อไปด้วยทางถนน 
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    ทางเข้าหมู่บ้านโคกสะอาดมันเป็นเลนร่วมกับหมู่ 10 และโรงเรียนตอนนั้นทาง
    โรงเรียนมีปัญหาเรื่อง น้ําท่วมทีนี้ก็เลยเสนอความเดือดร้อนมาทางเทศบาลเพ่ือ
    ป้องกันขุดเป็นทางน้ําไหลให้โรงเรียนไม่ให้น้ําท่วมยาวประมาณ 400 เมตรยาว
    พอสมควรแล้วลึกเกือบเมตร เคยมีปัญหาแล้วครั้งหนึ่งรถสวนทางกันแล้วตกลง
    ไปครับมีปัญหาผมกลัวว่าจะมีปัญหาซ้ําถ้ารถสวนทางกันไปมานึกว่าภาพเป็น 
    เด็กๆถ้าตกลงไปแล้วดีไม่ดีอาจจะคอหักหรือเสียชีวิตก็เป็นไปได้ครับเราต้อง
    ป้องกันเหตุไว้ก่อนดีกว่ามันจะเป็นแล้วค่อยป้องกันเพราะตรงนี้ขุดไว้นานแล้ว
    ผมต้องการให้ทางฝ่ายบริหารไปทําแบบคลองปิดเพ่ือไม่ให้มันเป็นร่องแบบนั้น
    แล้วข้อดี ถนนกว้างด้วยมีขนาดเพ่ิมขึ้นแล้วก็ความปลอดภัยต่อไปอันนี้ก็ฝาก
    ฝ่ายบริหารแล้วทางช่างขอความอนุเคราะห์ไปดูแลให้ด้วยทางเข้าหมู่ที่ 11 
    ข้างๆโรงเรียนบ้านหนองรักษ์ครับลึกพอสมควรแล้วเรื่องต่อไปพอดีผมเห็น
    ถกเถียงกัน ผมก็อยากเสนอความคิดเห็นเพราะตรงนี้ผมก็เคยมาอยู่ฝ่ายพัฒนา
    เหมือนกันก่อนที่ผมจะเป็นผู้ใหญ่บ้านผมก็เคยเป็นสมาชิก อบต.มา 3 สมัย
    เพราะว่าสมัยนั้นไม่เหมือนสมัยปัจจุบันทําไมผมถึงพูดยังงั้นเค้าไม่มีการเถียงกัน
    นะครับมีอะไรแจกจ่ายกันแบ่งปันกันมีงบหนึ่งก้อนแบ่งปันกันไปให้เท่าๆกันฝ่าย
    บริหารต้องดูแลให้ทําความเข้าใจกับทุกคนงบมีขนาดนี้คุณสามารถทําได้ขนาด
    นี้ถ้านอกเหนือจากนี้มีอะไรในหมู่บ้านจะเอามาใช้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น
    จุดสําคัญคือการคุยกันคุยกันว่าแต่ละปีนั้นมีงบขนาดนี้เราจะแบ่งให้แต่ละหมู่
    เท่าไหร่ตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าแต่ละหมู่ได้งบประมาณไปเท่าไหร่พัฒนาหมู่บ้าน
    ตนเองเท่าไหร่โดยเฉพาะหมู่ผมสองปีแล้วเพ่ิงได้คอนกรีต 100 กว่าเมตร ผมก็
    งงเหมือนกันแต่ว่าผมนี่ชอบเสนอแผนมาเยอะกว่าเขาใช่ไหมเผื่อตกหล่นเผื่อมี
    เท่าโน้นเท่านี้ผมก็พอจะได้บ้างเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นหมู่ผมเสนอขึ้นมา
    อีก 20 กว่าโครงการขึ้นไปผมเสนอไปแบบนั้นแหละแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ทํา
    อะไรบ้าง ถ้าฝ่ายบริหารประชุมคุยกันเรียบร้อยว่ามีงบขนาดนี้แบ่งกันให้พัฒนา
    ปีละ 500,000 หรือ 1,000,000 คุณจะทําอะไรก็เสนอ 1 2 3 มาแล้วหมู่ 
    ใดหมู่นั้นมีความจําเป็นเรื่องใด 12345 เพราะว่าแต่ละหมู่คงไม่เหมือนกัน
    ความเดือดร้อนความจําเป็นไม่เหมือนกันแต่ควรที่จะตั้งงบไว้ให้เขามีแค่นี้นะถ้า
    ไม่พอคุณก็หามาอีกทีหรือรอปีหน้าเราก็จะได้ไปชี้แจงชุมชนว่าปีนี้เราได้งบมา
    พัฒนาหมู่บ้านเราเท่านี้โครงการที่หนึ่งที่สองที่สามพวกเราจะเอาอะไรถ้าได้ตัวนี้
    แล้วหมดเงินแล้ว ต่อไปเราต้องหาเงินเอง อาจขอ จากงบส่วน นอกเข้ามาถ้า
    ไม่ได้  ก็รอปีหน้าถ้า ปีหน้าไม่ได้ก็รอ  ไปอีกถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันอย่างนี้ถ้าคุย
    กันแล้วคงไม่มีปัญหาครับขอบคุณครับ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  ขอบคุณท่านพ่ีผู้ใหญ่วุฒิชัยมากนะคะที่ชี้แจงปัญหาเรื่องเก่ียวกับโซล่า                                  
ประธานสภาเทศบาล  เซลล์ใช้งานไม่ได้ค่ะก็ต้องฝากทางกองช่างช่วยดูค่ะ เชิญท่าน ผอ. 
นายศุภชัย ปัญญาไว   เรียนท่านประธานสภาสมาชิกท่านประธานสภาทุกท่านท่านนายกคณะ
ผู้อํานวยการกองช่าง  ผู้บริหารท่านปลัดหัวหน้าส่วนราชการและพอโรงเรียนท่านผู้ใหญ่บ้านกํานัน
    และผู้เข้าร่วมประชุมนะครับผมนายศุภชัย ปัญญาไวครับ ผู้อํานวยการกองช่าง
    ขอชี้แจงว่าเอาที่มีประเด็นก่อนนะครับหมู่ 14 โครงการวางท่อระบาย น้ําหน้า
    โรงเรียนนาราใหญ่หมู่ 14 ทางกองช่างและคณะผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจก็มา 
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    ปรึกษาหารือกันว่าจะทําอย่างไรปรากฏว่าเราไปดูมาแล้วประมาณ 100 กว่า
    เมตรมันเป็นโครงการวางท่อระบายน้ํา ขอ คศล. ซึ่งตรงนี้ทางก่อสร้างต้องใช้
    เครื่องจักรยนต์จึงจําเป็นต้องมีในแผนไอ้คําว่ามีในแผนมันก็ต้องมีประมาณการ
    ขั้นตอนสี่ขั้นตอน คําว่าแผนคือการใช้งบประมาณคือเราไปดูแล้วงบประมาณ
    ประมาณ 300,000 กว่าบาทซึ่งมันไม่ใช่งบปกติ ตรงนี้นะครับต้องเว้นให้ท่าน
    เข้าใจต้องขออนุญาตนะครับคือไม่ได้นิ่งนอนใจคือเราจะซื้อของมามันก็ไม่ได้
    เพราะว่ากองช่างก็ต้องมีค่าแรงค่าวัสดุซึ่ งตรงนี้ซึ่งจะซ่อมปกติไม่ได้จึงจําเป็น
    ต้องมีในแผนครับขอกราบเรียนมาเพื่อทราบนะครับผมก็พอดีรอบนี้มีแผน ก็เอา
    เข้าเลยนะครับเพราะกองช่างก็ประมาณการณ์อยู่ แบบแปลนพร้อมอะไรพร้อม
    นะครับจะเร่งดําเนินการขอเรียนท่านสมาชิกขออนุญาตรอต่อไปนะครับทางเข้า
    อนามัยต้องกราบขออภัยเดี๋ยวทางกองช่างไปสํารวจแล้วก็จะเทปูนคอนกรีตคุย
    กับทางท่านนายก ไว้แล้วก็กองช่างจะเข้าดําเนินการอาจจะไม่ต้องมีในแผน
    เพราะว่าเราเทคอนกรีตธรรมดาไม่มีอะไรมากครับผมขอแจ้งหมู่ 17 ก็มีข่าวดี
    เรื่องหนึ่งนะครับการก่อสร้างถนนหมู่ 17 แล้วเสร็จแล้วนะครับแจ้งเพ่ือทราบ
    ครับ อนุญาตได้ 100 กว่าเมตรนะครับตรงนี้ก็โอเคนะครับท่านผู้ใหญ่บอก
    อยากได้ก็ได้สมใจอยากครับแล้วก็เรื่องโซล่าเซลล์ของผู้ใหญ่เดี๋ยวให้ช่างไปดูนะ
    ครับแล้วก็โครงการของผู้ใหญ่ 17 โซล่าเซลล์ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการ 
    Test เรียบร้อยแล้วครับ ก็คงจะวางฐานวางอะไรตอนนี้ผู้รับจ้างกําลังทําให้
    ประมาณ สี่สัปดาห์แล้ว ทางกองช่างก็ดําเนินการแจ้งผู้รับจ้าง ให้เข้าดําเนินการ 
    ในส่วนของการวางท่อก่อสร้างแท็งก์น้ําก็ใช้เวลาพอสมควร แล้วก็มีเรื่องขอ
    อนุญาตเรื่องอ่ืนนะครับคือวันที่ 1 มิถุนายน ผมนายศุภชัย ปัญญาไว 
    ผู้อํานวยการของช่าง จะย้ายจะโอนย้ายวันที่ 1 มิถุนายน นี้แล้วไปเทศบาล
    ชุมเห็ดพร้อมกับช่างตี๋ ช่างเขียนแบบ โอนย้ายวันที ่1 มิถุนายน แล้วครับอันนี้ก็
    ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารสภา  ท่านประธานสภาท่านปลัดหัวหน้าส่วนที่ให้
    ความดูแลเป็นอย่างดีผมก็ต้องขอกราบขอบคุณแล้วก็ขอโทษ ขออภัยด้วยวาจา 
    ด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็เพ่ือประโยชน์ของตําบลสองชั้นอันนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคํา
    อําลาล่วงหน้าไม่กี่วันก็จะ 1 มิถุนายน 2566 แล้วแต่ในส่วนของงานผมก็จะ
    เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จครับผมก็ต้องขอกราบอีกครั้งนะครับขออนุญาต  
    กราบลา ขอบคุณครับ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี  ค่ะเป็นที่น่าเสียดายนะคะ ผอ.กองช่างจะย้ายไปอยู่เทศบาลเมืองแล้วยังไงต้อง
ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณมากค่ะที่ช่วยดูแลงานอยู่ช่วยดูแลสําเร็จราบรื่นก่อนนะคะก่อนที่
    ท่านจะย้ายไปค่ะ ตามที่ท่านผู้ใหญ่ขอมาดิฉันเห็นที่สัญจรไปมาก็มีความกว้าง
    แทบจะสวนทางกันไม่ได้แล้วก็ลองที่ว่าจะขอเพ่ิมเติมหรือเป็นแบบคลองแบบ
    ปิดเดีย๋วทางคณะผู้บริหารท่านนายกจะพิจารณาต่อไป  ขอบคุณค่ะ  มีท่านใด
    เสนอแนะเพ่ิมเติม 
นางสาวพิชญ์สุดา สุทินรัมย์ เรียนท่านประธานสภาท่านนายกท่านคณะผู้บริหารท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเสม็ด บริหารโรงเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวพิชญ์สุดา สุทินรัมย์
    ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเสม็ด ขออนุญาตขอบคุณนะคะ ขออนุญาตทาง
    เทศบาลที่โรงเรียนบ้านเสม็ดได้ขอความอนุเคราะห์ในการตัดกิ่งไม้แล้วก็ตัด 
    ต้นไม้ของโรงเรียนในส่วนที่โรงเรียนไม่สามารถท่ีจะหาผู้ที่จะมาตัดให้ได้ 
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    เนื่องจากว่ามันสูงมากนะคะก็เลยต้องขอจําเป็นต้องขอความร่วมมือจากทาง
    เทศบาลก็ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ
    กลับมาทางท่านนายกท่านประธานรวมทั้งท่านผู้บริหารเทศบาลทุกท่าน นะคะ
    ทีน่ี้จะได้เล็งเห็นก็จะขออนุญาตแนะนําตรงนี้นิดหนึ่งนะคะในส่วนของพนักงาน
    ที่ไปตัดต้นไม้ตรงนี้นะคะได้เห็นถึงประโยชน์ที่ทําเพ่ือส่วนรวมเป็นอย่างมากไม่
    ว่าจะเห็นจากในกลุ่ม LINE ที่ท่านได้ช่วยตัดต้นไม้ต้นมะพร้าวต้นอะไรต่างๆ มัน
    ตัดลําบากให้กับชุมชนแล้วก็โรงเรียนนะคะทีนี้ตัวเองได้เห็นในส่วนของการ
    ทํางานของคณะทํางานนะคะมีความเสี่ยงเห็นว่าไม่มีในเรื่องของอุปกรณ์เซฟตี้ที่
    เป็นสายรัดเวลาขึ้นไปซึ่งมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่จากการเห็นจากการทํางานก็
    ไม่มีตรงนี้ก็ถ้ามีแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมาก แต่ถ้าไม่มีก็อยากจะขอทางท่านนายกท่าน
    ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้แล้วก็จัดให้ทางทีมงานเพ่ือความ
    ปลอดภัยแล้วอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของอุปกรณ์ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ก่ิงไม้เห็นท่านใช้
    ประเภทที่เป็นเลื่อยๆสายไฟต้องใช้จากสายไฟแล้วก็มีเลื่อยอีกประเภทหนึ่งที่ใช้
    น้ํามันหรือเปล่า ทั้งนี้ดิฉันก็ไม่ทราบถ้ามีแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าหากถ้าไม่มี
    เลื่อยประเภทอีกประเภทหนึ่งที่เป็นประเภทใช้น้ํามันที่ไม่ต้องใช้สายไฟก็
    อยากจะให้ท่านนายกและทางเทศบาลได้จัดหาให้กับพ่ีน้องเพ่ือความสะดวก
    เพราะว่าในการใช้สายไฟบางทีเวลาขึ้นไปทํางานข้างบนนะคะแล้วต่อสายไฟขึ้น
    ไป บางทีช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงฝนตกเปียกอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเกิดอันตรายต่อ
    ชีวิตของพนักงานได้แล้วในขณะเดียวกันก็ สังเกตเห็นในขณะที่ตัดกิ่ง ไม้มันตก
    ลงมามันโดนสายไฟทําให้ทํางานต่อไม่ได้อะไรอย่างนี้พอเข้าประครองไปมันมี
    สายไฟด้วยการทํางานของเค้าก็จะมีการกังวลใจ  อันนี้ถ้าท่านมีแล้วก็ขอชื่นชม
    แต่ถ้าไม่มีก็ฝากให้พิจารณา ให้ด้วยให้คณะทํางานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนเป็น
    อย่างมากกราบขอบคุณค่ะ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี กราบขอบคุณท่านผอ. พิชญ์สุ ดา  อย่ างมากนะคะที่ เป็นห่ ว งทีมงาน                                          
ประธานสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่เพราะว่าในการทํางานแบบนี้มันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วขอบคุณค่ะทาง
    เราจะดําเนินการต่อไปค่ะในส่วนที่ยังไม่มีขอบคุณค่ะ เชิญท่านผู้ใหญ่กนกวรรณ 
นางกนกวรรณ ศรีกิจรัตน์  เรียนท่านประธานสภาท่านนายกคณะผู้บริหารผอ.บริหารสถานศึกษาทุกท่าน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5   แล้วก็ท่านกํานันและผู้นําชุมชนทุกหมู่บ้านดิฉันนางสาวกนกวรรณ ศรีกิจรัตน์ 
    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ก็ขอนําเสนอเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะซึ่งมี
    โครงการของกรมมาพัฒนาในตําบลของเรานะคะซึ่งขอบคุณความเจริญและสิ่ง
    ดีๆเข้ามาในชุมชนนะคะแต่ชาวหมู่ที่5 ได้รับผลกระทบซึ่งท่านจะเห็นกองดิน
    เหมือนภูเขาซึ่งว่าตอนนี้มีชาวบ้านที่เดือดร้อนนะคะซึ่งน้ําไม่มีที่ให้ไปนะคะแล้ว
    ก็ทํานาไม่ได้แล้วก็ท่วมในหมู่บ้าน แค่ฝนตกรอบสองรอบนี้ก็เห็นการท่วมแล้ว
    นะคะก็ขอความอนุเคราะห์จากท่านนายกจากทางเทศบาลคณะบริหารทุกท่าน
    นะคะช่วยอนุเคราะห์ประสานงานกับกรมชลนะคะก็เคยคุยกับกรมชลแล้วนะ
    คะแต่ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลในจุด ของชุมชนหมู่5ที่เดือดร้อน ก่อนนะวันนี้
    ชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆนะคะซึ่งตอนแรกก็ชาวบ้านจะมีกรมธนารักษ์ที่ทาง
    จังหวัดได้ให้ทําการทํามาหากินแล้วก็ได้ยึดทําเป็นโครงการของชุมชนแล้วก็ไม่
    ว่ า อ ะ ไ ร แ ต่ ส่ ว นที่ เ ห ลื อ มี ผ ล ก ร ะท บ น้ํ า ท่ ว มทํ า น า ไ ม่ ไ ด้ ซึ่ ง อ า ชี พ                                                                                           
    ในชุมชนก็อาชีพหลักก็คือการทํานาเดือดร้อนคือการทํานาไม่ได้ 
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    ที่ดินทํากินน้อยแล้วซึ่งมีความเดือดร้อนจริงๆก็ขอความอนุเคราะห์ช่วยประสาน
    กรมชลให้ช่วยมาดูแลทางน้ําเพ่ือที่ชาวบ้านจะได้ทํานาได้แล้วก็ไม่ท่วมเลย
    หมู่บ้านนะคะก็ขอฝากทางเทศบาลนะคะก็นําเรียนแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่หมู่ที่5 บ้านหนองครอบนะคะจากที่เราเห็นด้วยสายตา
ประธานสภาเทศบาล  เราก็จะเห็นกองดินชลประธานที่งบประมาณตั้งแต่ปี63 ก็ตัวประธานสภาเองก็
    มีที่ดินอยู่ในกรมธนารักษ์ ค่ะก็กลัวโดนเวนคืนให้กรมชลประธานเพ่ือที่จะขุด
    แล้วกรมชลประธานก็บอกว่าทํา ถ้าสิ้นปีงบประมาณตั้งแต่ตอนนั้นประธานสภา
    เองก็ได้เข้าประชุมด้วยปี 63 64 65 แต่ทีนี้ก็ปี 66 ก็ไม่ได้ทราบเรื่องว่าจะมี
    การขุดหรืออะไรต่อไปหรือเค้าจะค่อยเวนคืนให้ทุกท่านได้จับจองทําสัญญาเช่า
    ก็มีผลประโยชน์ในการทําอาชีพเกษตรเราทํานากันไม่ได้ อีกอย่างหนึ่งก็เห็น
    บ้านหนองครอบจมอยู่กับกองดินทางน้ําก็ไม่มีทางออกเวลาหน้าแล้งก็ฝุ่นมาก
    ตามที่ผู้ใหญ่ได้แจ้งดิฉันก็ ยินดีที่จะประสานงานร่วมกับท่านคณะผู้บริหารพูด
    คุยกับกรมชลประธานกับหัวหน้าชลประทานทางสวายจีก แต่ก็พยามติดต่อ
    มาหลายวันแล้วติดต่อไม่ได้ตอนแรกว่าจะเชิญท่านเข้าประชุมด้วยเพ่ือที่จะได้ให้
    ตอบคําถามก็จะประสานงานต่อไปค่ะถ้าได้ความคืบหน้ายังไงนําเรียนให้ทราบ
    ต่อไปขอบคุณมากค่ะ ค่ะมีท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกไหมคะค่ะ ผู้ใหญ่ 
นายอนุชา อาณาเขต   เรียนท่านประธานสภาท่านนายกท่านคณะผู้บริหารท่านกํานันแล้วก็ผู้เข้าร่วม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ประชุมทุกท่านครับก็อาจจะช้านิดหนึ่งนะก็มีเรื่องที่จะเสนอให้ทราบในเรื่อง
    ของ อ่างเก็บน้ําห้วยสวายพอดีในปีนี้ทางกลุ่มผู้ใช้น้ําในปีนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
    ครับว่าที่ผ่านมาทางกลุ่มผู้ใช้น้ําไม่มีคณะกรรมการจากตําบลสองชั้นไปเลยมา
    ในปีนี้ก็มีท่านกํานัน ท่านผู้ใหญ่บุญทิง ท่านผู้ใหญ่สําเริงมาร่วมแล้วก็พอทราบ 
    ข้อมูลการขุดลอกของอ่างเก็บน้ําห้วยสวายซึ่งในปีนี้ก็จะมีการขุดลอกสามจุดจุด
    แรกคือจุดที่หลังตลาดเทศบาลตําบลสองชั้นเส้นนั้นไปถึงบ้านด่าน ตรงนี้น่าจะ
    ไปด้านหลังเส้นไปได้ลูกบ้านโคลดก็จะมีการขุดขยายจากจากบ่อเดิมประมาณ 
    3 เมตรนะครับจุดที่ขุดอีกคือข้างในเขตของกรมชลประทาน  กรมธนารักษ์ เดิม
    นั่นแหละครับแล้วก็เป็นจุดที่สองก็คือจุดที่หน้าเทศบาลก็จากมีการทิ้งดินไปบ้าน
    โคลดแถวๆทิศตะวันตกของช่างเทียนโซนนั้นแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือที่เก็บของ
    ชลประทานตรงนั้นอีกประมาณ 1,500,000 ลูกบาศก์เมตรก็คือพูดง่ายๆปีนี้
    จะมีการขุดลอกสามจุด นะครับแล้วก็ที่ เห็นขุดตรงหน้ าแคมป์สํานักงาน
    ชลประทาน ตรงนั้นจะมีการขุดแค่ดินต่อไปขอแจ้งให้ทราบ เรื่องของความ
    คืบหน้าที่พอทราบจากกรมชลประทานว่าอีกไม่กี่ เดือนนั้นหัวหน้าก็คงจะ
    กระโดดขึ้นสูงกว่านี้ก็คือเรื่องการขุดลอกห้วยสวาย ก็คือมันมีปัญหาตามที่ท่าน
    ผู้ใหญ่กนกวรรณ แจ้งว่าคนในพื้นที่เดือดร้อน ผมก็กําชับตลอดเลยว่าการทิ้งมูล
    ดินไม่อยากให้ทิ้งในลักษณะที่ทิ้งเหมือนที่ผ่านๆมาผมจี้กับผู้รับเหมาตลอดต้องจี้
    ไปทางผู้รับเหมา เพ่ือให้ทางหัวหน้าช่างจี้มาทางนี้ก็เกรงว่าความเดือดร้อนจะ
    บังเกิดข้ึนกับชุมชนในเรื่องของปัญหาชุมชนก็อีกเรื่อง หนึ่งก็เห็นว่าท่านสมาชิก
    ตามที่ท่านผู้ใหญ่วุฒิชัยได้หารือในเรื่องของปัญหาของสภาก็ผ่านมาหลายครั้งก็
    ก่อนหน้านี้ผมก็เคยมาอยู่ในตําแหน่งตรงนี้เป็นสมาชิก อบต.คือในเรื่องของแผน
    ในเรื่องของปัญหาของชุมชนของหมู่บ้านผมอยากให้ 
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    ทางสมาชิกถามสภาคุยกันเฉพาะท่านไม่ต้องมาตอบมาคุยตรงนี้ให้ท่านคุยกัน
    นอกรอบให้แล้วเสร็จ นะครับแล้วค่อยมาสรุปตรงนี้ก็ไม่อยากให้เห็นท่าน
    สมาชิกมาถกเถียงกันไม่อยากเห็นตรงนี้ก็อยากให้คุยกันนอกรอบให้แล้วเสร็จ
    และอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของแผนของหมู่บ้านของหมู่บ้านก็อยากรู้หมู่ที่  1 ก็ถือ
    ว่าเล่าสู่กันฟังนะครับคือแต่ละหมู่ก็ทราบว่าในเรื่องของงบพัฒนาของเทศบาล 
    งบที่ส่งมาก็จะส่งมาทางหมู่บ้านไม่กี่ 100,000 นอกซะจากจะได้งบจากจาก
    ส่วนอื่นมาเสริมเติมตรงนี้มันและงบในพ้ืนที่ในหมู่บ้านเพ่ิมเติมมากกว่าเดิมจาก
    ที่เทศบาลมีงบประมาณอยู่เพราะว่าในแต่ละหมู่บ้านเสนอ เสนอแผนในแต่ละ
    หมู่ที่เสนอรวมกันแต่ละครั้งไม่ต่ํากว่า 10,000,000 นะผมว่ายังหมู่หนึ่งนะ
    ครับผมเคยประเมินแล้วเคยเสนอไว้ว่าหมู่หนึ่งเคยเสนอประมาณ 15 ล้าน
    ผมยังคุยกับชุมชนเลยนะครับว่างบพัฒนาหมู่บ้านเราที่ได้จากทางเทศบาลมันไม่
    เยอะปีหนึ่งไม่กี่ 100,000 หรอกก็ตอบแทนพูดให้ กําลังใจแบบนี้ยังมีหมู่บ้าน
    อาจจะมีหลายคุ้มใช่ไหมครับมันก็ต้องสมบัติผลัดกันชมพูดตรงตรงนี่แหละปีนี้
    จะได้คุ้มนั้นปีหน้าจะได้คุ้มนี้ยังมุมหนึ่งของผมจะพยามเอาจุดไหนที่คนส่วนมาก
    ใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อนพยายามเอาตรงนั้นก่อนก็อยากให้งบประมาณที่มันมี
    งบประมาณ  ในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ มากที่สุดในภาพรวมให้มากที่สุดและนี่
    คือหมู่ที่ 1 แล้วยังเรื่อง ของแผนในแต่ละหมู่ผมอยากให้สมาชิกลองลองคุยใน
    แต่ละหมู่เพราะว่าบางทีผู้ใหญ่บ้านที่เสนอไปบางทีมันนานเพราะจําไม่ได้
    เหมือนกันบางทีผมต้องมาเปิด Facebook ดูว่า เมื่อก่อนประชาคมเมื่อหลายปี
    ก่อนผมเสนออะไรไปจะเซฟไว้ในรูปของผมในอัลบั้มของผมว่าทําอะไรบ้าง
    ฉะนั้นก็ฝากท่านสมาชิกนะครับว่าหากเป็นไปได้ในเรื่องของแผนของแต่ละหมู่ 
    เอามาดูว่า ณ บัดนี้แผนที่เสนอไว้ของแต่ละหมู่นี้ทําไปถึงลําดับไหนแล้วนะครับ
    ความจําเป็นของแต่ละหมู่ที่ทางผู้ใหญ่บ้านการประชาคมเสนอไว้นี้มันเรียง
    ลําดับ 12345 ไปถึงไหนแล้วก็อยากจะให้ทางสมาชิกแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้าน
    ได้ปรึกษาหารือกันในตรงนี้เพ่ือให้ความเดือดร้อนของชุมชนและความต้องการ
    ท้องถิ่นชนมีความสุขมีความสําเร็จในเรื่องของโครงการที่เสนอมาในทาง
    เทศบาลนี่คือเรื่องของแผนนะครับ ก็อีกเรื่องด้วยทางสํานักสงฆ์ในพื้นที่ มีการจัด
    งานบุญผ้าป่าแล้วก็ครูบาตึงสมรรณะพัดยศก็ไหว้ครูในวันที่ 21 - 22 ก็ถ้าเป็น
    ไปได้ในวันที่ 21 ช่วง 9 โมงจะมีการบวงสรวงไมตรีจิตมาค่อนข้างเยอะข้างใน
    ใจก็อยากให้ทุกท่านไปร่วม ท่านที่มาแต่ละรูปแต่ละท่านก็ไม่ได้นิมนต์มาง่ายนะ
    ครับในช่วงเวลาของ 9 โมงวันที่ 21 นะครับซึ่งตอนกลางคืนก็จะมีดนตรีส่อง
    แสงกับลิเกชยพลเมืองช้างในวันที่ 21 นะครับวันที่ 22 ก็จะเป็นลิเกกล้วยหอม
    กับ หนัง แล้วก็จะมีไข่ปลานําโชคเมื่อสักครู่นี้ก็ลูกศิษย์จากบุรีรัมย์มาเอา
    จักรยานปั่นออกกําลังกายมาประมาณ 10,000 บาทก็มูลค่าประมาณค่อนข้าง
    เยอะก็อยากจะให้ไปร่วมบุญนะครับเป็นการบอกบุญ เพ่ือหาทุนในการจัดซื้อ
    ที่ดินในการถมที่ดิน 7 ไร่ ในทางสํานักสงฆ์ของครูบาตึง ก็ขอครับขอบคุณครับ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ค่ะก็ขอขอบคุณท่านพ่ีผู้ใหญ่อนุชา อาณาเขต สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับกรมชล
ประธานสภาเทศบาล  ประทานนะคะที่จะต้องดําเนินการอีกก่ีจุด ขอบคุณสําหรับรายละเอียดและเป็น
    ที่น่าชื่นชมสําหรับผู้นําชุมชนของเราที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการใน
    กรมชลประทานก็ตามที่ท่านพี่ผู้ใหญ่ อนุชา ได้พูดงบประมาณในการพัฒนาของ 
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    เราถ้าไม่ได้หามาเพ่ิมมันก็จะน้อยนิดมากของปีงบประมาณ 2566 ก็ประมาณ 
    6 ล้านกว่าถ้าเฉลี่ยเป็นหมู่ 17 หมู่ก็จะได้หมู่ละไม่เกิน 100,000 บาทตามท่ี
    ตัวเลขเห็นๆก็ขอให้พวกเราเข้าใจด้วย พยายามช่วยเหลือกันขอบคุณสําหรับ
    ข้อเสนอแนะข้อติเตียนและคําแนะนําดีๆ ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะเสนอแนะอีก
    ไหมคะ  เชิญค่ะท่านสท.สัมฤทธิ์ 
นายสัมฤทธิ์ กางรัมย์   กราบเรียนท่านประธานอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากผมเองนั้นอภิปรายไปท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้ใหญ่หมู่ที ่1 อาจคิดว่าเราทะเลาะกันผมทะเลาะในสภาครับผมไม่สบายใจ
    เพราะฉะนั้นการอภิปรายในที่ประชุมนั้นท่านต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่า
    การที่แผนไม่มีการทําแผนมานะครับยกตัวอย่าง คุณเองไม่มีการทําแผนของ
    หมู่บ้านเราโดยเงินของสาธารณะประโยชน์แล้วครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าคิดว่า
    พวกเราทะเลาะกันนะครับความรู้ความสามารถเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นท่าน
    เคย ได้ดูสภาใหญ่ไหมครับเค้าคุยกันในสภาอภิปรายกันในลักษณะนี้ครับไม่มี
    การทะเลาะกัน เดี๋ยวคิดว่าผมออกไปแล้วชกต่อยกันไม่ใช่นะ ครับผมคิดแบบนี้
    นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจสิ่งที่ผมอธิบายไปไม่ใช่โต้เถียงชี้กันไปชี้กันมา
    ครับขอบคุณมากครับ 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ความคิดเราแตกต่างได้แต่เราอย่าแตกแยกแต่เราจะหาจุดที่ลงตัวที่สุดค่ะ
ประธานสภาเทศบาล  ไมท่ราบว่ามีท่านใดจะเสนอแนะอีกไหมคะ เชิญค่ะ   
นางสุพิณ อาญาเมือง   เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนะคะนางสุพิน อาญาเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9   นะคะอยากจะสอบถามกองช่างนะคะโครงการท่อระบายน้ําคลองหมู่ที่ 9      
    นะค่ะ มีอยู่เส้นหนึ่งทราบข่าวว่าจะได้เร็วๆนี้นะคะก็อยากจะสอบถามว่าถึงไหน
    แล้วเหรอคะ จะได้เร็วหรือต้องรอต่อไปคะ ขอบคุณค่ะ 
นายศุภชัย ปัญญาไว   กราบเรียนท่านประธานสภาอีกครั้งนะครับผมนาย ศุภชัย ปัญญาไว 
ผู้อํานวยการกองช่าง  ผู้อํานวยการกองช่างไอ้ตัวนี้อยู่ที่ราคากลางนะครับคือเราได้ทําบันทึกเสนอทาง
    กองคลังเพ่ือจะจัดทําราคากลางเรามันก็ต้องเป็นขั้นตอนนะครับไม่ใช่ให้ทําเลย
    ไม่ได้นะครับต้องทําราคากลางของเงินปัจจุบันว่าราคากลางจะข้ึนจะลงยังไง
    แล้วถึงจะมาตั้งงบประมาณแล้วใส่ในแปลนจะข้ึนจะลงก็อยู่ที่การตั้งราคากลาง
    ตอนนี้ก็คือเสนอทางกองคลังถ้าช้ากราบขออภัยครับ 
นางสุพิณ อาญาเมือง  ขอบคุณค่ะก็คืออยากทราบความคืบหน้าค่ะขอบคุณค่ะ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9  
นางสมพร นุแรมรัมย์   กราบเรียนท่านสภานะคะท่านนายกแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ
ผอ.รพ.สต.สองชั้น  ดิฉันสมพรผู้ดูแลโรงพยาบาลสองชั้นเป็นพยาบาลวิชาชีพ รักษาการผอ.รพสต 
    สองชั้นนะคะก็จะคุยเรื่องถนนหน้าอนามัย มันเฉอะแฉะทางเข้าออกลําบากเมื่อ
    สักครู่ได้รับแจ้งจากทางเทศบาลแล้วว่าจะไปไปเทปูนให้เพ่ือให้เดินทางสะดวก
    ขึ้น ด้วยการสัญจรตรงหน้าสะดวกข้ึนเรื่องที่สองก็คือแผนที่ว่าจะทําถนนเพ่ือให้
    จะเป็นร่องระบายน้ําเพ่ือป้องกันน้ําท่วมอนามัยนี่ก็ยังเป็นแผนอยู่ใช่ไหมคะ 
นายศุภชัย ปัญญาไว   กราบเรียนท่านประธานสภาอีกครั้ งนะครับผมนาย ศุภชัย ปัญญาไว 
ผู้อํานวยการกองช่าง  ขออนุญาตนะครับตรงนี้คือเราประชุมกันตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับว่าต้องเข้าสู่
    แผนนะครับตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ก็ต้องเอาไปเข้าแผนกับสํานักปลัดนะครับ
    เพ่ือที่ทางกองช่าง จะได้ประเมินการถูกว่าทําจุดไหนอย่างไรนะครับจากตรงนี้
    ไปตรงโน้นกว้าง ยาวเท่าไหร่และต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็ต้องเข้าสู่แผนคือ 
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นางสมพร นุแรมรัมย ์  ท่านผู้ใหญ่ยังไม่ได้ทําใช่ไหมคะก็คือเรื่องนี้ให้ทางผู้ใหญ่ประสาน  ท่าน           
ผอ.รพ.สต.สองชั้น  ประธานสภาบอกว่าจะช่วยดําเนินเรื่องนี้ต่อจัดการเรื่องนี้ให้ก็เลยไม่แน่ใจว่า
    เรื่องนี้ไปถึงตรงไหนอย่างไรหนูจําได้นะคะว่าเหมือนว่าหนูก็แจ้งผู้ใหญ่แล้ว
    ผู้ใหญ่ก็ยังไม่คืบหน้าหนูก็ไม่รู้ว่าไม่แจ้งหรือไม่แจ้ง ท่านประธานสภาว่าจะ
    ดําเนินการให้จะช่วยดูและติดตามให้ คือตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าหรือว่า
    อย่างไร 
นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศร ี ค่ะขอเรียนท่านผอ.รพสต นะคะในเรื่องที่ท่านสอบถามมาแล้วทางผอ.ช่างบอก
ประธานสภาเทศบาล  ว่าต้องเข้าแผนก็คือตอนนี้น่าจะยังไม่มีในแผน แผนจะต้องลงปีละครั้งหมายถึง
    ตามข้ันตอนในการที่จะประชุมสภาต่อๆไปก็จัดประชุมเข้าแผนถ้ายังไงก็ต้อง 
    แจ้งผู้นําชุมชนผู้ใหญ่สําเริง ประเสริฐศรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องบรรจุลง
    แผนพร้อมสมาชิกค่ะในครั้งต่อไปเพราะว่าตอนนี้แผนยังไม่มีใช่ไหมค่ะเพราะว่า
    มันต้องตามข้ันตอนในการเรียงลําดับใครจะแจ้งแผนหรือส่งแผนมาก่อน ค่ะ
    เดี๋ยวถ้ายังไงประชุมรอบต่อไปจะช่วยพยายามให้ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ที่เป็น
    เจ้าของพ้ืนที่ตรงนี้ดําเนินการต่อไปค่ะต้องขออภัยด้วย ด้วยขั้นตอนทางทุกๆ
    อย่างค่ะให้เป็นไปตามข้ันตอนแล้วก็จะเร่งประชุมแผนให้ค่ะ 
นางสมพร นุแรมรัมย ์  ก็คือในทางเรา ในการประชุมสภาเทศบาลทุกครั้งเราคิดว่าได้เสนอไปแล้วรพ.
สต.สองชั้น   เพราะคิดว่าจะรอท่านแก้แผนมาจะได้แก้แผนอีกครั้งหนึ่งครั้งเดียวให้เสร็จแล้ว
    ตอนนั้นก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่มีวี่แววอะไรเพราะทุกครั้งที่ประชุม
    สภากองช่างก็พูดถึงเรื่องนี้เราก็คิดว่าโอเค ได้แล้วแผนเราได้แล้วก็อุ่นใจไปใน
    ระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีอะไรเนอะก็ได้แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนก็ 
    คือเอาปูนไปอุดเฉพาะทางเข้าออกให้ฉันสัญจรสะดวกขึ้นคือสมพรเข้าใจอย่างนี้
    ใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือสิ่งที่สมพรคาดหวังมาก็คือไม่ใช่แล้ว เพราะว่าสมพรก็เข้า
    ประชุมสภาทุกครั้งเลยเฉพาะครั้งนี้ก็ดีใจลึกๆว่าโอเคเดี๋ยวทางเทศบาลจะ
    ดําเนินเรื่องให้ ค่ะขอขอบคุณค่ะแล้วเรื่องที่สองนะคะพ่ีจะแจ้งก็ เนื่องจากจะมี
    โครงการใต้ร่มพระบารมีนะคะก็คือเหมือนเป็นโครงการของแพทย์พวสว.ซึ่งจะ
    เริ่มดําเนินการวันที่ 21 มิถุนายน 2566 จะเป็นการมาให้บริการทาง         
    ทันตกรรม เด็กนักเรียนอายุ8ปี ถึง 12 ปีในกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องทันตกรรมนะ
    คะจํานวนที่ต้องให้บริการนี่คือนักเรียน 300 คนซึ่งเป็นโครงการขอเคส พวสว. 
    เป็นของงานกาชาดค่ะซึ่งเป็นงานที่ ส่วนร่วมคือเป็นงานหนักซึ่งจะมีการให้
    ความรักษาพยาบาลจะมีโครงการที่อนามัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทันตกรรมทั้งจังหวัด
    และอําเภอที่มาร่วมกันให้บริการตรงนั้นก็ต้องประมาณ 20 ยูนิต ซึ่งจะ
    ให้บริการยูนิตละ 10 ห้าคนประมาณ 300 คนนะคะมีทั้งเทศบาลซึ่งเจ้าหน้าที่
    คุณครูก็ต้องเตรียมเด็กที่มีปัญหาเพ่ือให้บริการ ณ วันนั้นเบื้องต้นจะมีการแจก
    นมด้วยเสร็จแล้ว จะมีสถานที่ทางคุณหมอจะแจ้งเทศบาลให้ช่วยจัดสถานที่อัน
    นี้ แ จ้ ง เ พ่ื อ ให้ ท ร าบและ เข้ า ร่ ว ม ง าน อันนี้ แ จ้ ง ให้ ผู้ นํ า ชุ ม ชนทร าบ                                                                          
    ด้วยนะคะเพ่ือแจ้งให้ทราบเพ่ือร่วมงานแค่นี้แหละค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 
 

/นางสาวปิยธิดา.... 
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นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี ค่ะก็ต้องเรียนขออภัยท่านผอ. รพสต.นะคะที่ว่าอาจจะยังไม่ได้ดังใจแต่ทางเราก็
ประธานสภาเทศบาล  ยังไม่นิ่งนอนใจแก้ไขปัญหาเรื่องถนนข้างหน้าก่อนที่เป็นหลุมเป็นบ่อค่ะแล้ว
    ต่อไปก็จะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่อไปของอนามัยค่ะ ค่ะมีท่านไหน
    เพ่ิมเติมอีกไหมคะ ถ้าไม่มีอะไรเสนอเพ่ิมเติมต่อแล้วดิฉันก็ต้องขอขอบคุณ
    สมาชิกสภาเทศบาลคณะบริหารท่านผู้อํานวยการโรงเรียนผู้อํานวยการรพสต. 
    ท่านกํานันผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนทุกๆคนรวมถึงผู้เข้าประชุมที่พนักงานเทศบาล
    ทุกคนที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมรับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้จากญัตติและ
    เสนอเพ่ือทราบเพ่ือพิจารณาเพ่ือจะทําให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนของเราไม่ว่า
    ด้านใดๆโดยเฉพาะ ด้านคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษาด้านสุขภาพด้าน
    สาธารณูปโภคการถนนหนทางน้ําไฟและดิฉันก็ต้องขอขอบคุณมากๆอีกครั้ง
    สําหรับความคิดเห็นข้อคิดข้อเสนอแนะแนวทางจากทุกท่านเพ่ือจะมาปรับปรุง
    แก้ไขพัฒนาบ้านของเราให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าความรักความสามัคคีของเรา
    จะต้องรวมพลังเพ่ือเป็นการแก้ไขบ้านของเราแตกต่างได้แต่เราไม่แตกแยกนะ
    คะเรามีแนวคิดแนวทางเพ่ือที่จะมาหาจุด ลงตัวที่หมู่บ้านและตําบลของเราแล้ว
    ก็ต้องเรียนขออภัยด้วยไปทุกๆอย่างที่อาจจะไม่ได้ดั่งใจเพราะว่าองค์ประกอบใน
    หลายๆอย่างงบประมาณหรือทุกๆอย่างที่ทางราชการขั้นตอนอาจจะไม่ได้ดั่งใจ
    ในการแก้ปัญหาของทุกท่านทุกคนแต่ก็ยืนยันได้ว่าพวกเรารักบ้านเกิดภูมิลําเนา
    แตกต่างได้แต่เราไม่แตกแยกจับมือไปด้วยกันนะคะสามัคคีคือพลังดิฉันขอปิด
    การประชุมค่ะ สวัสดีค่ะ 
 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 

 (ลงชื่อ) นาริฐา ชาญปรีชาสมทุร ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

       ( นางสาวนารฐิา ชาญปรีชาสมุทร ) 
      เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสองชั้น 

 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล

สองชั้น ได้ตรวจแล้ว  เมื่อวันที่     เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. 2566 
 

       (ลงชื่อ)  ประดิษฐ์  ชิมรัมย์    ประธานกรรมการ 

            ( นายประดิษฐ์  ชิมรัมย์ ) 
       สมาชิกสภาเทศบาล 

 

             (ลงชื่อ)  ทองคํา  สุยารัมย์  กรรมการ 

            ( นายทองคํา  สุยารัมย์ ) 
      สมาชิกสภาเทศบาล 
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             (ลงชื่อ)   สัมฤทธิ์  กางรัมย์ กรรมการ 

            ( นายสัมฤทธิ์  กางรัมย์ ) 
     สมาชิกสภาเทศบาล 

 

             (ลงชื่อ)   เสย  วิชยัยงค์  กรรมการ 

             ( นายเสย  วิชัยยงค์ ) 
    สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 
             (ลงชื่อ)   รัศมี   พยุงกลาง   กรรมการ 

            ( นางรัศมี   พยุงกลาง ) 
     สมาชิกสภาเทศบาล 

 
             (ลงชื่อ)  วันเพ็ญ  เจริญรัมย์ กรรมการ 

                     ( นางวันเพ็ญ  เจริญรัมย์ ) 
    สมาชิกสภาเทศบาล 

 
             (ลงชื่อ)  ลัดดา  นารัมย์  กรรมการ 

                     ( นางสาวลดัดา  นารัมย์ ) 
    สมาชิกสภาเทศบาล 

 

 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้ สภาเทศบาลตําบลสองชั้น  ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว
เมื่อวันที่   15    เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2566 

 
 

             (ลงชื่อ)  ปิยธิดา  ประเสริฐศรี รับรองรายงานการประชุม 

         ( นางสาวปิยธิดา  ประเสริฐศรี )  
        ประธานสภาเทศบาลตําบลสองชั้น 
 


